

**THÔNG BÁO VỀ CUỘC HỌP CÔNG KHAI
KẾ HOẠCH HỢP NHẤT CHO NĂM CHƯƠNG TRÌNH 2025-29
CHIẾN LƯỢC KẾ HOẠCH HÀNG NĂM CHO NĂM TÀI KHÓA 2025-26
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ KHỞI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG,
QUAN HỆ ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ HOME VÀ TÀI TRỢ GIẢI PHÁP KHẨN CẤP**

Thông báo cho công chúng biết rằng Hội Đồng Giám Sát sẽ tổ chức cuộc họp công khai lúc 9:00 sáng ngày 22 tháng 10 năm 2024, ở Phòng 310 tại Trung Tâm Hành Chính Quận, 1600 Pacific Highway, San Diego, CA liên quan đến Chiến Lược Kế Hoạch Hợp Nhất cho Năm Chương Trình 2025-29.

Là đơn vị nhận khoản tài trợ theo quyền lợi của Bộ Nhà Ở và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (Department of Housing and Urban Development, HUD) thông qua các chương trình Tài Trợ Khởi Phát Triển Cộng Đồng (Community Development Block Grant, CDBG), Quan Hệ Đối Tác Đầu Tư HOME (HOME Investment Partnerships, HOME) và Tài Trợ Giải Pháp Khẩn Cấp (Emergency Solutions Grant, ESG), do vậy, Quận San Diego (Quận) xây dựng Kế Hoạch Hợp Nhất kéo dài 5 năm. Mục đích chính của Kế Hoạch Hợp Nhất là:

1. Xác định các nhu cầu ưu tiên về nhà ở và phát triển cộng đồng trong phạm vi quyền hạn của Quận thông qua phân tích thị trường, ý kiến đóng góp của cộng đồng và tham vấn các bên liên quan, và;
2. Thiết lập một cách chiến lược các mục tiêu 5 năm nhằm giải quyết các nhu cầu ưu tiên của cộng đồng và các nguồn tài trợ tiềm năng từ liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc tư nhân có thể được tận dụng cùng với khoản tài trợ theo quyền lợi của HUD.

Các Chương Trình CDBG và ESG của “Quận Đô Thị” San Diego cấp kinh phí cho nhà ở, phát triển cộng đồng cũng như các dịch vụ và hoạt động công cộng tại khu vực chưa hợp nhất, cũng như sáu thành phố tham gia gồm Coronado, Del Mar, Imperial Beach, Lemon Grove, Poway và Solana Beach. Chương Trình Liên Minh HOME của Quận San Diego cấp kinh phí cho các hoạt động về nhà ở tại các khu vực Chương Trình CDBG và ESG, cũng như sáu thành phố trong Liên Minh gồm Carlsbad, Encinitas, La Mesa, San Marcos, Santee và Vista. Chương trình HOPWA cấp kinh phí cho nhà ở và các dịch vụ liên quan đến nhà ở cho những người sống chung với HIV/AIDS và gia đình của họ trên toàn Quận San Diego.

Chiến Lược Kế Hoạch Hợp Nhất 2025-29 đề xuất các mục tiêu bao quát của Kế Hoạch Hợp Nhất 2025-29. Các mục tiêu của Kế Hoạch Hợp Nhất đặt ra các ưu tiên nhằm hướng dẫn việc sử dụng khoản tài trợ theo quyền lợi của HUD dựa trên ý kiến phản hồi của công chúng, ý kiến đóng góp của các bên liên quan và các chỉ số dữ liệu cộng đồng. Có thể truy cập trực tuyến Chiến lược và các mục tiêu được đề xuất của Kế Hoạch Hợp Nhất tại www.sdhcd.com.

Công chúng được mời tham dự cuộc họp công khai để góp ý về Chiến Lược Kế Hoạch Hợp Nhất 2025-29. Công chúng cũng có thể gửi ý kiến bằng văn bản trong thời hạn góp ý kéo dài 30 ngày, kết thúc vào ngày 22 tháng 10 năm 2024. Ý kiến bằng văn bản nên được gửi đến Housing and Community Development Services, Community Development Division, 3989 Ruffin Road, San Diego, CA 92123, (619) 346-3375 hoặc gửi qua email

đến: Community.Development@sdcounty.ca.gov. Những người khiếm thính hoặc khó nghe có thể liên hệ với sở theo số (866) 945-2207. Những người cần hỗ trợ để tham gia cuộc họp (người không nói tiếng Anh, khiếm thính, v.v.) nên liên hệ với nhân viên ít nhất năm ngày trước cuộc họp để yêu cầu sắp xếp đặc biệt.